

TỜ THÔNG TIN CHUẨN BỊ DÀNH CHO GIA ĐÌNH VỀ CHILD OUTCOME SUMMARY (BẢN TÓM TẮT KẾT QUẢ CỦA TRẺ, COS) EARLY SUPPORT FOR INFANTS AND TODDLERS (HỖ TRỢ SỚM CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ, ESIT)

Sự Phát Triển Chức Năng của Con Quý Vị

Quý vị và nhóm các nhà cung cấp sẽ quyết định cách con quý vị tham gia vào các hoạt động và thói quen hàng ngày của gia đình một cách có hiệu quả. Ví dụ, con quý vị có thể chỉ sử dụng một vài từ nhưng có những cách giao tiếp hiệu quả khác với quý vị, chẳng hạn như ngôn ngữ ký hiệu, âm thanh, nắm lấy tay quý vị hoặc chỉ tay.

Quý vị và nhóm sẽ sử dụng thông tin đã cung cấp với tư cách là chuyên gia về con quý vị. Quý vị cũng sẽ xem xét các quan sát chuyên nghiệp và người chăm sóc, các công cụ đánh giá khác, v.v. Để trẻ phát triển thành công tại nhà, trong cộng đồng và ở những nơi như nhà trẻ hoặc trường mầm non, trẻ cần có những kỹ năng vững vàng trong 3 lĩnh vực:

1. Các mối quan hệ xã hội tích cực
2. Tiếp thu và sử dụng các kỹ năng mới
3. Hành động để đáp ứng nhu cầu của các em

Kỹ Năng Chức Năng là gì?

Thay vì chỉ biết con quý vị có kỹ năng gì, chúng tôi muốn biết cách các em sử dụng các kỹ năng đó trong suốt cả ngày để hoàn thành những việc có ý nghĩa đối với các em. Ví dụ, điều quan trọng là biết con quý vị có thể nói bao nhiêu từ nhưng sẽ có ý nghĩa hơn nếu biết cách trẻ sử dụng các từ để nói với quý vị rằng muốn ăn hoặc gọi tên các bức tranh trong sách.

Cây Quyết Định là gì?

Cây Quyết Định sẽ giúp quý vị và nhóm chọn một câu mô tả đúng nhất cách con quý vị đang thực hiện trong 3 lĩnh vực được liệt kê ở trên so với những trẻ khác cùng tuổi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để quyết định những dịch vụ nào sẽ đáp ứng nhu cầu và lập kế hoạch cho quý vị cùng con của quý vị.

Những Điều Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng Cây Quyết Định

- Hãy suy nghĩ về cách trẻ sử dụng các kỹ năng chức năng để tham gia vào các hoạt động hàng ngày ở những nơi khác nhau và với những người khác nhau.
- Tuyên bố mà nhóm chọn phải phản ánh hoạt động của con quý vị dựa trên:
 - Những kỳ vọng về con quý vị trong một bối cảnh nhất định. Sử dụng những kỳ vọng về văn hóa gia đình để quyết định xem con quý vị có đang hoạt động tại nhà ở mức độ kỳ vọng phù hợp với độ tuổi hay không.
 - Việc các em sử dụng công nghệ/thiết bị hỗ trợ (máy trợ thính, kính, thiết bị hỗ trợ di chuyển, v.v.) khi có sẵn. Chức năng thực tế trong các bối cảnh, không hoạt động trong các trường hợp lý tưởng nếu các em có công nghệ hỗ trợ.
 - Tuổi theo thời gian của con quý vị, kể cả khi được sinh non.



**TỜ THÔNG TIN CHUẨN BỊ DÀNH CHO GIA ĐÌNH VỀ CHILD OUTCOME SUMMARY
(BẢN TÓM TẮT KẾT QUẢ CỦA TRẺ, COS)
EARLY SUPPORT FOR INFANTS AND TODDLERS (HỖ TRỢ SỚM CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ
NHỎ, ESIT)**

Tờ Thông Tin Dành Cho Gia Đình: Nhìn Vào Sự Phát Triển của Con Tôi

Tờ thông tin này sẽ giúp quý vị suy nghĩ về điểm mạnh và cơ hội phát triển của con quý vị

Điền vào chỗ trống dưới đây những điều quý vị đã thấy con mình thực hiện trong 3 lĩnh vực phát triển chức năng này. Cân nhắc những kỹ năng mà con quý vị hiện có và những kỹ năng mà quý vị cảm thấy quan trọng mà con mình cần học. Điều quan trọng là những gì *quý vị* biết và tin tưởng về con mình đều được đưa vào đánh giá và thảo luận nhóm IFSP.

	Cách con tôi...	Điểm mạnh của con tôi là...	Các cơ hội để phát triển là...
1: Các Mối Quan Hệ Xã Hội Tích Cực	<ul style="list-style-type: none"> • Mối quan hệ với những người khác • Biểu đạt cảm xúc • Phản ứng khi đụng chạm • Luôn quan tâm đến hoạt động với người khác • Chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác • Tỏ ra ngoan ngoãn khi các em muốn được chú ý nhiều hơn • Hiểu các thói quen và kỳ vọng • Chơi đi chơi lại • Kiểm soát sự chán nản 		
2: Tiếp Thu và Sử Dụng Các Kỹ Năng Mới	<ul style="list-style-type: none"> • Sử dụng các từ trong bối cảnh giao tiếp hàng ngày • Giải quyết vấn đề (lấy món đồ mà các em không thể với tới) • Hiểu và/hoặc phản ứng với các hướng dẫn và yêu cầu • Bắt chước những người khác • Trả lời các câu hỏi • Sử dụng sách, tranh, đồ vật 		



**TỜ THÔNG TIN CHUẨN BỊ DÀNH CHO GIA ĐÌNH VỀ CHILD OUTCOME SUMMARY
(BẢN TÓM TẮT KẾT QUẢ CỦA TRẺ, COS)
EARLY SUPPORT FOR INFANTS AND TODDLERS (HỖ TRỢ SỚM CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ
NHỎ, ESIT)**

3 Hành Động để Đáp Ứng Nhu Cầu Của Các Em	<ul style="list-style-type: none"> Quan tâm đến các nhu cầu cơ bản Cho biết thứ các em muốn và cần Thể hiện nhận thức về mối nguy hiểm Di chuyển cơ thể của các em từ nơi này sang nơi khác Sử dụng tay để chơi với đồ chơi 		
Câu Hỏi Bổ Sung để Xem Xét	<ul style="list-style-type: none"> Những hoạt động hoặc những người mà con tôi thích? Cách con tôi cho tôi biết những điều mà trẻ thích? Khi nào con tôi tỏ ra hợp tác nhất? Điều gì giúp con tôi bình tĩnh? 	<ul style="list-style-type: none"> Những hoạt động hoặc những người mà con tôi không thích? Cách con tôi cho tôi biết những điều mà trẻ không thích? Điều gì làm con tôi sợ hãi? Điều gì làm con tôi chán nản? 	

